
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT

DYDD IAU, 11 HYDREF 2018

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Howells(Cadeirydd)

Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Parkhill, 
Robson a/ac Sattar

20 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Simmons.

21 :   DATGANIADAU O FUDDIANT 

Ni ddaeth dim i law.

22 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2018 fel cofnod cywir.

23 :   AILDDATBLYGU DUMBALLS ROAD 

Croesawodd y Cadeirydd Andrew Cobden – Vastint, Neil Hanratty – Cyfarwyddwr 
Datblygu Economaidd a'r Cynghorydd Goodway, yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a 
Datblygu i’r cyfarfod.

Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ar y gwaith o Ailddatblygu Dumballs Road ac wedyn 
gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau oddi wrth yr Aelodau.

Gofynnodd yr aelodau pwy oedd yn gyfrifol am yr uwchgynllunio.  Dywedwyd wrth yr 
aelodau y byddai Vastint a’r Cyngor yn cydweithio i uwchgynllunio’r ardal gyfan.

Gofynnodd yr aelodau a fyddai pont newydd yn cysylltu Grangetown ag 
ailddatblygiad Dumballs Road.  Dywedwyd wrth yr aelodau fod hyn yn opsiwn, 
byddai'n bont i gerddwyr a beicwyr yn unig ac nid yw'r lleoliad wedi'i benderfynu eto.

Trafododd yr aelodau cysylltedd a gofynnon nhw a fyddai tacsi dŵr.  Dywedwyd wrth 
yr aelodau y byddai tacsi o’r fath a'i bod yn debygol y byddai’r llwybr cerdded ar hyd 
yr arglawdd yn cael ei ymestyn i’r ailddatblygiad Brains.

Nododd yr aelodau y mannau gwyrdd/iard ar  y cynlluniau a gofynnon ai manna 
cyhoeddus fyddai’r rhain.  Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai rhai’n gyhoeddus 
megis y rhai hynny wrth yr afon ond byddai rhai'n fannau preifat hefyd wrth ardaloedd 
preswyl, megis yr iardiau.

Cyfeiriodd yr aelodau at y Draffordd Feicio sy’n cael ei ystyried ar gyfer Caerdydd a 
gofynnon nhw a fyddai llwybrau beicio yn y datblygiad i gysylltu â hi.  Dywedodd 
swyddogion y bydden nhw’n cymryd y byddai’n cysylltu ac y byddai’n cael ei ddylunio 
yn y cynllun.



Cyfeiriodd yr aelodau at y busnesau y mae angen eu hail-leoli a gofynnon nhw pwy 
sy’n talu’r gost ail-leoli.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddau Vastint yn talu’r costau 
hyn.  Ychwanegodd yr Aelodau Cabinet ei bod wedi cymryd amser hir i gyrraedd y 
pwynt hwn, mae heriau bob amser wedi bod o ran prydlesi a'r adegau maent yn dod i 
ben.  Credodd mai hwn oedd y cyfle gorau hyd yma i allu hel y tir at ei gilydd, gallai 
fod angen i’r Cyngor ddefnyddio pwerau prynu gorfodol i gael rhywfaint o'r tir ond 
roedd gobaith y gellid gwneud hyn trwy gytundeb preifat gyda pherchenogion y tir.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet fod darparu datblygiad tai mawr yng nghanol y ddinas yn 
dda gyda chymysgedd o dai cymdeithasol a fforddiadwy a byddai'n cymryd amser i 
wneud hyn yn gywir.

Gofynnodd yr aelodau a fyddai’r tai mewn un rhan o'r datblygiad neu drwy'r ôl-droed.  
Gobeithiodd yr Aelod Cabinet y byddai trwyddo gan esbonio bod hel tir at ei gilydd yn 
un her a bod dyrannu tir yn her arall, gan ychwanegu pan gyrhaeddir y cam hwnnw, 
byddai'r cyfrifoldeb yn trosglwyddo i'r Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau.  
Cytunodd Andrew Cobden a dywedodd mai’ bwriad oedd integreiddio yn lle 
gwahanu. 

Gofynnodd yr Aelodau a yw unrhyw ystyriaeth wedi’i rhoi i ddefnydd dros dro ar gyfer 
y safle a chyfeiriodd at waith y pwyllgor sy’n cael ei wneud ar fannau gweithdy ac 
arloesi.  Roedd yr aelodau am wybod a fyddai hwn yn gyfle byrdymor ac awgrymodd 
fod Vastint yn cydgysylltu â’r Brifysgol.

Ceisiodd yr aelodau sicrwydd y byddai cysylltiadau trafnidiaeth digonol a dywedwyd 
wrthynt mai'r dyhead oedd y byddai'r cyswllt Metro yn gwasanaethu'r ardal.

Gofynnodd yr aelodau am gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth yn ystod y datblygu.  
Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai cyfleoedd yn cael eu creu trwy'r gwaith o 
weithredu'r cynllun, trwy adeiladu ac ati. ac y byddai'r Cyngor yn sicrhau y byddai 
cysylltiadau rhwng Vastint a Choleg Caerdydd a’r Fro parthed cyfleoedd hyfforddi.  Ar 
ôl cwblhau byddai cyfleoedd cyflogaeth trwy’r man swyddfa a masnachol fyddai o 
fudd i Gaerdydd fel cyfanwaith.

Croesawodd yr aelodau na fyddai’r datblygiad yn fwy na 8 llawr ond nodon nhw ei 
fod yn ddatblygiad dwys.  Gofynnodd yr aelodau faint o’r datblygiad fyddai ar gyfer tai 
cymdeithasol a fforddiadwy.  Dywedodd yr aelodau fod Vastint yn gyfarwydd iawn â 
pholisi’r Cyngor ar hyn ac y byddai’n gweithio gyda’r Cyngor ar y cynllun; byddai 
cwantwm sylweddol o dai cymdeithasol a fforddiadwy ond nid oedd hynny wedi’i 
ddiffinio eto gan fod y cynllun yn y cam cysyniad ar gyfer y rhaniad masnachol a thai.

Gofynnodd yr aelodau a fyddai digon o fan agored ar gyfer nifer y bobl a fyddai’n byw 
yno gan nad oes parc yn agos.  Dywedodd yr aelodau fod Vastint yn rhagweld digon 
o fan agored, byddai 3 sgwâr cyhoeddus, a 4 ‘bys’ o fannau gwyrdd yn rhedeg i’r 
Dwyrain/i’r Gorllewin trwy’r datblygiad; roedd yr opsiwn o gyfuno’r man agored a 
‘bysedd’ o fannau gwyrdd ym mannau mwy.

Gofynnodd yr aelodau pwy fyddai’n gyfrifol am gynnal a chadw’r mannau cyhoeddus 
a dywedodd Swyddogion nad oes manylion ar hyn hyd yma, gallent eu mabwysiadu 
gan y Cyngor neu gellir ymgorffori tâl gwasanaeth/rheoli i dalu am hyn.

Gofynnodd yr Aelodau a fyddai unrhyw gostau parhaol ar y Cyngor nad ydynt wedi’u 
talu gan y gyllideb gyfredol.  Dywedodd yr Aelod Cabinet y byddai’r Cyngor yn dal tir 



yn y datblygiad, yna byddai Vastint yn ei adeiladu i gyd gan gynnwys stoc tai y 
Cyngor, mae’r Cyngor wedyn yn talu Vastint am y stoc tai, byddai hyn yn cael ei dalu 
o’r Cyfrif Refeniw Tai.  Ni ragwelwyd mwy o gostau, heblaw am pe bai'r Cyngor yn 
mabwysiadu'r mannau gwyrdd ac agored.

PENDERFYNWYD: y byddai barn y Pwyllgor yn cael ei thrafod yn ystod adran 'y 
ffordd ymlaen' y cyfarfod ac y byddai llythyr yn cael ei anfon at yr Aelod Cabinet 
maes o law.

24 :   YMATEB Y CABINET I’R YMCHWILIAD 'ARIANNU PARCIAU’ 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant 
a Hamdden, Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd a Steve Morris – 
Rheolwr Parciau a Datblygu Chwaraeon i’r cyfarfod.

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad a dywedodd fod y 
gwaith wedi’i wneud yn wych a’u gwerthfawrogi’n fawr, mae llawer o syniadau wedi’u 
cymryd o ddifrif a byddent o bosibl yn cael eu gwneud yn bolisi.  Rhoddodd sicrwydd 
i'r Aelodau fod y Cabinet wedi ceisio derbyn yr holl argymhellion, y rheswm dros 
dderbyn rhai'n rhannol a pheidio â derbyn rhai o gwbl oedd cyllidebol yn llwyr gan na 
ellid gwneud penderfyniad ar bethau a fyddai'n effeithio a gyllideb y Cyngor cyfan.

Cytunodd y Cyfarwyddwr gan ailadrodd bod yr egwyddorion i gyd yn wych ond ei bod 
yn anodd cyfiawnhau gwneud ymrwymiadau ynghylch y gyllideb yn benodol ar 
wasanaeth nad yw'n statudol.

Gwahoddwyd yr aelodau gan y Cadeirydd i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau.

Cyfeiriodd yr Aelodau at eiriau Argymhelliad 11 ac roeddent wedi’u digalonni.  
Cytunodd yr Aelod Cabinet ei bod wedi'i eirio’n drwsgl, dylai ddweud na all y Cabinet 
ymrwymo i benderfyniad ar bolisi i beidio â thorri gwasanaeth yn unrhyw le yn y 
Cyngor ond y gallai fod wedi dweud y byddent yn ystyried argymhelliad craffu yn rhan 
o broses y gyllideb.  Cytunodd y Cadeirydd fod y geiriau’n siomedig a gallent fod 
wedi dweud y byddai ystyriaeth yn cael ei roi yn y dyfodol ac y byddai’r Cabinet yn 
edrych  i mewn iddo a gweld a ellir cynnwys yr argymhelliad ym mroses y gyllideb.  
Ailadroddodd yr Aelod Cabinet ei fod yn gwerthu gwaith y Pwyllgor ar hyn a’u bod 
wedi dylanwadu ar benderfyniadau polisi yn y gorffennol.

Cyfeiriodd yr Aelodau at y Datganiad i'r Wasg a nodon nhw nad oes dyfyniadau gan 
Gadeirydd neu Aelodau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen.   Nododd yr Aelod Cabinet hyn a 
dywedodd y byddid yn mynd i’r afael â hyn mewn datganiadau i wasg yn y dyfodol.

Credodd yr Aelodau y dylai’r amserlenni ar gyfer gweithredu’r argymhellion wedi’u 
derbyn gael eu cynnwys ac y dylai’r Pwyllgor weld tystiolaeth ohonynt yn cael eu 
gweithredu  Cytunodd y swyddogion anfon cynllun gweithredu gydag amserlenni a 
dod ag ef yn ôl i gyfarfod yn y dyfodol.

Nododd yr Aelodau y gall y Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog godi ar Barciau am 
waith, ond na all Parciau godi tâl ar Briffyrdd am waith a cheision nhw eglurhad ar 
hyn.  Dywedodd y swyddogion fod hyn oherwydd bod Parciau’n cael cyllideb ar gyfer 
gwaith Priffyrdd.



Roedd yr aelodau am ganmol y gwaith wedi’i wneud gan Angela Holt, Swyddog 
Craffu ar y Grŵp Gorchwyl a Gorffen; roedd yr aelodau'n gwerthfawrogi'n fawr ei 
chyfraniad a chredon nhw fod ei gwaith yn wych.  Cytunodd yr Aelodau Cabinet a 
llongyfarchodd i Angela Holt ar yr holl waith a wneir y tu ôl i’r llenni i gefnogi’r Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen.

PENDERFYNWYD: y byddai barn y Pwyllgor yn cael ei thrafod yn ystod adran 'y 
ffordd ymlaen' y cyfarfod ac y byddai llythyr yn cael ei anfon at yr Aelod Cabinet 
maes o law.

25 :   BUSNES Y PWYLLGOR 

Dywedwyd wrth yr aelodau nad oes unrhyw ymatebion i lythyrau’r Pwyllgor sy’n 
weddill.

Rhoddwyd i'r Aelodau y Cylch Gorchwyl drafft ar gyfer yr Ymholiad Digwyddiadau, 
credodd yr Aelodau y dylai’r Cynghorydd Michael gael ei ychwanegu at y rhestr o 
dystion allanol.  Gofynnodd y Cadeirydd fod rhywfaint o ymchwil yn cael ei wneud i 
gael sylwadau dinasyddion gan arolygon y Cyngor yn y gorffennol o ystyried i 
Ddigwyddiadau. 

Gofynnodd yr Aelodau fod Craffu ar y Cyd yn cael ei wneud gyda'r Pwyllgor Craffu 
Amgylcheddol ar y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Arfaethedig – 
Rheoliadau Cŵn.

26 :   Y FFORDD YMLAEN 

Trafododd aelodau'r wybodaeth a dderbyniwyd gan nodi nifer o faterion y cytunodd y 
Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, ar ran y 
Pwyllgor, i’r Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol.

27 :   MATERION BRYS (OS O GWBL) 

Ni ddaeth dim i law.

28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF. 

8 Tachwedd 2018 am 4.30pm.

Daeth y cyfarfod i ben am 6.25 pm


